

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “๑๓ นศ. ร้องงดค่าธรรมเนียมศาล คดีฟ้องจนท.รัฐ-ให้ชดใช้ ๑๖ ล้าน”  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน โปสทูเดย์

๒. สั่งไม่ฟ้องคดี “น้องก้อย” ส่งอัยการ จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source :

มติชน

Date :

23 ส.ค. 2559

Page :

10

No :

59385728

## 13นศ.ร้องงดค่าธรรมเนียมศาล คดีฟ้องจนท.รัฐ-ให้ชดใช้16ล้าน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง 63 ศาลนัดฟังคำสั่งที่นายรังสิมันต์ โรม อายุ 24 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายปกรณ อารีกุล อายุ 27 ปี ร่วมกับพวกกลุ่มนักศึกษารวม 13 คน นักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีแบบอนาถาของค่าธรรมเนียมศาล การฟ้องคดีร้อยละ 2 ของค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท ในคดีหมายเลขดำ พ.992/2559 ที่นายรังสิมันต์กับพวกรวม 13 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ 1-3 เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนเรียก 16,468,583 บาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จากกรณีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่ใช้กำลังควบคุมตัวโจทก์ด้วยความรุนแรง ระหว่างกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทำกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปี รัฐประหารที่หน้าหอศิลปกรุงเทพฯ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ โดยนายรังสิมันต์ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา

วันนี้ นายรังสิมันต์ เดินทางมาพร้อมกลุ่มนักกิจกรรม NDM รวม 12 คน และกล่าวว่า มาฟังคำสั่งที่ขอให้ศาลงดค่าธรรมเนียม

ศาล เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาซึ่งไม่มีรายได้อื่นเพียงพอ ส่วนการนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีแพ่งมีความพร้อม เพราะมีหลักฐานเป็นภาพและข่าวปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆ เผยแพร่เหตุการณ์เรื่องราวการจับกุม การฟ้องคดีไม่ได้หวังถึงตัวเงินแต่เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการเรียกร้องและรักษาสีบทิว ส่วนคดีอาญายังไม่ได้ฟ้องเหลืออายุความหลายปี ต้องดำเนินคดีแพ่งก่อนเนื่องจากอายุความแคบเดียว

ต่อมาเวลา 16.00 น. นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า ศาลยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของค่าธรรมเนียมศาล อัยการที่รับผิดชอบของฝ่ายจำเลยคัดค้านคำร้องฝ่ายตน วันนี้ศาลไต่สวนโจทก์ทุกคนเกี่ยวกับความจำเป็นแต่ละรายในการชำระค่าธรรมเนียมศาล ฝ่ายโจทก์ยังขาดอีก 1 คนไม่ได้เดินทางมาศาล ต้องนัดไต่สวนอีก 1 คนให้เสร็จสิ้นในวันที่ 5 กันยายน เวลา 13.30 น. ก่อนจะมีคำสั่งต่อไปจะอนุญาตให้งดค่าวางเงินค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โจทก์ทั้ง 13 คน ประกอบด้วย นายรังสิมันต์ โรม, น.ส.ชนกนันท์ ธรรมทรัพย์, นายกรกช แสงเย็นพันธ์, น.ส.ชลธิชา แจ่มเร็ว, นายณพัทธ์ นรงค์ิยา, นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร, น.ส.กรรณก คำตา, นายรัฐพล ศุภโสภณ, นายปณต ศรีโยธา, นายกันต์ แสงทอง, นายรัชชชชา กองอุดม, นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันท์ และนายปกรณ อารีกุล



**ร้องศาล** - กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 13 คน นำโดยนายรังสิมันต์ โรม เข้าฟังคำสั่งศาลกรณียื่นคำร้องขอดำเนินคดีแบบอนาถา ในคดียื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย กรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขณะชุมนุมรำลึกครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร ได้รับบาดเจ็บ ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

Source :

มติชน

Date :

23 ต.ค. 2559

Page :

11

No:

59385733

## สั่งไม่ฟ้องคดี'น้องก้อย'สั่งอัยการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ ผกก.สน.ประชาชื่น นำเอกสารคำให้การพยานเพิ่มเติมกว่า 200 หน้า ในคดีที่นางมณฑา หยกรัตน์ภรรยา หรือหญิงไก่ หรือ นางไก่ อายุ 58 ปี แจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ประภาวรรณ ใจกล้า หรือ น้องก้อย และครอบครัว อดีตลูกจ้าง ข้อหาลักทรัพย์มอบให้อัยการพิจารณาคดีอาญา 5 พิจารณาสั่งคดีต่อไป

พ.ต.อ.สามารถกล่าวว่า เดิมคดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องน้องก้อยและครอบครัวไปก่อนหน้านี้ ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในขณะนั้น แต่วันเดียวกันนี้นำเอกสารหลักฐานที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมมาส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไป แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับคดีที่นางมณฑาแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่ สน.ประชาชื่นทั้งหมด รวม 9 จำนวน พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีไม่ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง สั่งให้พนักงานอัยการทั้งหมดแล้ว

รายข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องน้องก้อยและครอบครัวให้อัยการพิจารณาที่ สน.ลำผักชี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบ.ชน. กล่าวว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนชุด

ก่อนเคยมีความเห็นสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้ ต่อมาน้องก้อยและครอบครัวยื่นขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้ใหม่ เนื่องจากมีความไม่ชอบมาพากล ทางอัยการจึงสั่งให้พนักงานสอบสวนกลับมาสอบปากคำและทำสำนวนความเห็นมาส่งให้ใหม่ โดยพบว่านางไก่ไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่อ้างว่ามีหลายล้านบาทกับพนักงานสอบสวนได้ ประกอบกับการสอบปากคำน้องก้อยกับครอบครัว ทั้งหมดทำให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าน้องก้อยและครอบครัวเป็นผู้เสียหาย ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะอยู่ที่ดุลพินิจของอัยการว่าจะเห็นตามที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปให้หรือไม่

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมเกียรติ สกลนคร น.ส.ประภาวรรณ หรือน้องก้อย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทราบจากข่าวว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือตนและครอบครัว ที่ทำให้หลุดพ้นจากข้อครหา และเกือบทำให้ไม่ได้ศึกษาต่อ แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ที่ตนศึกษาอยู่นี้ ให้โอกาส พ่อกับแม่ดีใจมากหลังทราบข่าว ผ่ากั้นมาขอบคุณแทนทุกๆ คน